

ที่ใช้แทนกันได้นับระบบ ENFit™ (\*ตัวควบคุมการเข้าถึงสำหรับ Enteral)

ทำงานกับระบบการเข้าถึงแบบเปิดหรือปิดซึ่งเป็นไปตาม ISO 80369-3

คอนเนคเตอร์ ACE มีไว้เพื่อควบคุมการไหลเข้าและออกของเหลวผ่านทางสายยาง ในขณะที่ให้อาหารทางสายยางได้นานถึง 30 วัน การล้างด้วยหลอดดูด และการไหลที่เป็นของเหลว โดยไม่รวมการทำงานของสายส่งของเหลวระบบปิดจะช่วยป้องกันงานผู้ให้บริการด้านสุขภาพจากการสัมผัสของเหลวจากกระเพาะอาหารของผู้ป่วย

**วิธีการใช้งาน**

**1** ขั้วคอนเนคเตอร์ให้อาหารสามารถใช้เพื่อเจาะขนาดเล็กให้อาหารแบบ ENFit, PEG/PEJ, ท่อ G/J ส่วนใหญ่ และชุดให้อาหารต่าง ๆ

เมื่อใช้คอนเนคเตอร์ ENFit ในการให้อาหารทางสายยาง ให้ต่อพอร์ตปลายของ ENFit เหนือขั้วของ ACE เข้ากับคอนเนคเตอร์ ENFit เหนือขั้วของท่อให้อาหารทางสายยาง โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำข้อ ก-ง ที่อยู่ด้านล่าง

ก. ตัวพอร์ต ENFit เหนือขั้ว (ด้านบน) ของ ACE เข้ากับคอนเนคเตอร์ ENFit เหนือขั้วบนท่อให้อาหารของผู้ป่วย

ข. ปรับและหมุนเกลียวชุดให้อาหารทางสายยางกับคอนเนคเตอร์ ENFit เหนือขั้วเข้าที่พอร์ต ENFit เหนือขั้ว (ด้านบน) ของคอนเนคเตอร์ ACE

ค. หมุนที่จับไปยังตำแหน่ง เปิด (ON) เพื่อส่งอาหารสูตรผสม

ง. หมุนที่จับไปยังตำแหน่ง ปิด (OFF) เมื่อให้อาหารเสร็จแล้วและกดชุดให้อาหารออกจากคอนเนคเตอร์ ACE โดยการคลายเกลียวออก

**ใช้คอนเนคเตอร์ ACE กับ PEG/BRT/ท่อ G/ท่อให้อาหาร G-J ส่วนใหญ่**

\*ท่ PEG ที่ไม่มีลูกโป่งด้านข้างใช้กับตัวเชื่อมคอนเนคเตอร์ 80369-3 ENFit - สีขาว หรือตัวปรับองศาประสงค์ ซึ่งไม่ได้มาพร้อมกับคอนเนคเตอร์ ACE

**2** หลอดดูดจะล้างที่ปลาย/ การฉีดล้าง และกระบวนการนำส่งยาที่เป็นของเหลวขนาด 60 มล. ของ ENFit

เพื่อป้องกันลักษณะด้านความปลอดภัย คอนเนคเตอร์ ACE ตัวใหม่ จะใช้ได้เฉพาะกับหลอดดูดจะล้างที่ปลายของ ENFit เท่านั้น และจะไม่ได้ใช้กับหลอดดูดหลายชนิดหลอดสั้น, หลอดดูดปลายชนิด Luer, ชุดให้อาหารหลายชนิด Luer หรือเข็มฉีดยา

ก. หมุนที่จับไปยังตำแหน่ง ปิด (OFF)

ข. ในขณะที่ถือคอนเนคเตอร์ ACE ให้เข้าที่ให้มีน กดและหมุนปลายหลอดดูด ENFit เหนือขั้วให้เข้าที่พอดีตรงของหลอดดูดแบบปิดชนิดกักน้ำในดัดจนกระทั่งหมอนักไม้ได้ปิดต่อ - **อย่าบิดจนแน่นเกินไป!** ขณะนำอย่างอื่นเข้าไปในลำไส้ข้างก่อนและหลังการใช้งาน

ง. ถ่ายของเหลวหรือยาเข้าไปในคอนเนคเตอร์ ACE ซึ่งเป็นพอร์ตหลอดดูดแบบปิดชนิดกักน้ำในดัด หรือหลอดดูดสังคังในกระเพาะอาหาร หากต้องการ

จ. ถอดหลอดดูดออก พอร์ตยาที่เป็นหลอดดูดแบบปิดชนิดกักน้ำในดัดที่มีคอนเนคเตอร์ ENFit เหนือขั้วจะปิดผนึกโดยอัตโนมัติ

ฉ. ล้างพอร์ตหลอดดูดแบบปิดชนิดกักน้ำในดัดด้วยน้ำให้ทั่ว ๆ จนกระทั่งยาที่คั่งค้างออกหมด

ช. หมุนที่จับไปที่ตำแหน่ง เปิด (ON)

**3** MR Conditional  ซึ่งไม่ได้ทำการทดสอบทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า คอนเนคเตอร์ ACE ของ Dale Medical 485 ENFit™ คือ MR Conditional ผู้ป่วยที่ใช้อุปกรณ์นี้สามารถตรวจรายละเอียดด้านความปลอดภัยในระบบ MR ได้โดยที่เห็น หลักการข้างล่างให้เข้าที่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

- สนามแม่เหล็กแบบสถิตย์ด้วยเฉาะ 1.5 Tesla และ 3-Tesla เท่านั้น
- สนามแม่เหล็กกระเด็นที่เชิงพื้นที่สูงสุดของ 3000 เกาส์ (G) หรือต่ำกว่า

สำหรับผู้ป่วยแบบชั่วคราว / เป็นรักษาในในที่เย็นและแห้ง  
 กฎหมายรัฐบาลกลาง (ของประเทศสหรัฐอเมริกา) กำหนดว่าอุปกรณ์นี้จะต้องจำหน่ายโดยหรือตามคำสั่งของแพทย์  
 สำหรับผู้ป่วยที่เดินไม่มา หมุนที่จับไปที่ตำแหน่ง ปิด (OFF) และถอนชุดให้อาหารออก จากกันผู้ป่วยสามารถเคลื่อนย้ายได้ตามที่ต้องการ การให้อาหารสามารถเริ่มได้ตามที่ต้องการโดยการปฏิบัติตามขั้นตอนที่อยู่ด้านบนข้าง ต่อมารศรษาทางการแพทย์ที่อบรมรับได้ คอนเนคเตอร์ ACE เป็นส่วนหนึ่งของหลอดส่งยา

• เปลี่ยนได้ตามความจำเป็นต่อโปรโตคอลของโรงพยาบาล ไม่แนะนำให้ใช้เกิน 30 วัน

• โปรดใช้ที่ปรกติใช้ในทำงานตามที่จะระบุไว้ในคำแนะนำหรือตามที่คาดหวังไว้ ให้ล้างคอนเนคเตอร์ ACE ด้วยน้ำให้ทั่วตามคำแนะนำ จากนั้นตรวจสอบการจัดตั้งการให้อาหารทางสายยาง หากยังควมมีปัญหาย่อยอีก ให้เปลี่ยนไปใช้คอนเนคเตอร์ ACE ตัวใหม่และตั้งการจัดตั้งการให้อาหารทางสายยางในครั้งถัดไป "โปรดปฏิบัติตามโปรโตคอลของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับ "การจัดการด้านการให้อาหารทางสายยาง"

• คอนเนคเตอร์ ACE ส่วนใหญ่จะมีวิธีการสอนสำหรับวิธีการให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย เมื่อการส่งยาให้ปฏิบัติตามโปรโตคอลของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในการจัดการด้านการให้อาหารทางสายยาง

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ Dale มีบริการให้จากโรงพยาบาล/ตัวแทนจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่ท่านใช้บริการ สิทธิบัตรกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ

**ข้อมูลการสั่งซื้อ**

485 Dale ACE Connector®  
 จัดบรรจุแยกชิ้นกัน  
 จำนวนเป็นกล่อง กล่องละ 50 ชิ้น

 Dale Medical Products, Inc.  
 40 Kenwood Circle • Suite 7  
 Franklin, MA 02038-3298, USA  
**โทรศัพท์** : +1-508-695-9316  
 www.dalemed.com



ผลิตในประเทศจีน 942253-ART\_REV\_B  
 ©2017 Dale Medical Products, Inc.  
 Dale® & ACE Connector® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical Products, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป  
 ENFit™ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ GEDSA และได้รับการอนุญาตให้ใช้แล้ว

